

**PHÒNG THƯƠNG MẠI
VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1183. /PTM-ITB

V/v: Mời tham dự chương trình học tập, khảo sát thực tế và tham dự Triển lãm Nông nghiệp quốc tế tháng 10/2019 tại Nhật Bản

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

VP.UBND TỈNH KG

Số: 611

ĐẾN Ngày: 06/6/2019

Chuyển: Nhật Bản

Lưu hồ sơ số: ~~thần lao động~~

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Nhật Bản hiện nay được mệnh danh là quốc gia có nền nông nghiệp kiểu mẫu trên thế giới. Nhờ ứng dụng công nghệ và khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp cùng với tinh thần lao động không ngừng nghỉ của người dân, nền nông nghiệp Nhật Bản đã có sự phát triển vượt bậc, đứng hàng đầu thế giới cả về chất lượng và sản lượng. Triển lãm Nông nghiệp quốc tế AGRY WEEK 2019 là một trong những cuộc triển lãm hàng đầu tại châu Á trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao nhằm quảng bá các công nghệ tiên tiến của Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp các doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp nước ngoài kết nối với nhau. Năm 2019, Triển lãm sẽ được tổ chức tại thành phố Osaka của Nhật Bản vào tháng 5/2019 và tổ chức tại thủ đô Tokyo vào tháng 10/2019.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức và các dự án chuyên đổi nông nghiệp Việt Nam tiếp cận với nền nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao của Nhật Bản và tiếp thu, áp dụng hiệu quả vào các mô hình và điều kiện tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiếp tục tổ chức Chương trình học tập, khảo sát thực tế và tham dự Triển lãm Nông nghiệp AGRY WEEK 2019 tại Nhật Bản với chủ đề "Ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp: Bài học kinh nghiệm từ Nhật Bản".

Thời gian: Từ ngày 05/10/2019 đến ngày 11/10/2019

Địa điểm: Osaka – Shizuoka – Hakone - Tokyo (Nhật Bản)

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cơ quan, tổ chức cử đại diện tham gia chương trình và thông tin tới các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp địa phương để có thể đăng ký tham dự. Chương trình và phiếu đăng ký tham dự gửi kèm công văn này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban Thường trực (để b/c)
- Lưu: VT, ITB.

